

KẾT LUẬN

**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XI
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU
của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng
hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn**

**I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03-NQ/TU CỦA BAN
CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ X**

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp uỷ và đảng viên nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã, phường, thị trấn được đổi mới, chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, nhất là các chi bộ ấp, khóm được nâng lên rõ nét, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ trương kiêm nhiệm các chức danh ở cấp xã, ấp, khóm đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh được thực hiện tốt. Nội dung, phương thức hoạt động của phần lớn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn có nhiều đổi mới thiết thực, bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, đề án trọng tâm của địa phương. Quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân được chăm lo, bảo vệ; hoạt động giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần chủ động phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Những kết quả trên là nhân tố quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Việc xây dựng và ban hành văn bản, sơ kết, tổng kết nghị quyết của cấp uỷ cơ sở vẫn là khâu yếu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ xã, phường, thị trấn một số nơi còn hình thức, tư duy lối mòn, chưa chủ động, sáng tạo trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc tổ chức sinh hoạt đối với chi bộ có đông đảng viên còn lúng túng. Tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời kiêm trưởng ấp, khóm là cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu. Tình trạng đảng viên đi làm việc xa nơi cư trú xin ra khỏi Đảng có xu hướng tăng nhưng chưa có giải pháp giải quyết căn cơ. Việc phân công đảng viên tham gia, làm nòng cốt trong các tổ chức chính trị - xã hội có nơi hiệu quả chưa cao. Đánh giá kết quả công tác dân vận trong sinh hoạt chi bộ có nơi còn hình thức, thiếu chiều sâu. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội một vài nơi còn chậm đổi mới, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên, hội viên.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng của đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là chi bộ ấp, khóm

- Quán triệt nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng về tầm quan trọng của đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là chi bộ ấp, khóm, xem việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ xã, phường, thị trấn, chi bộ ấp, khóm là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện thường xuyên liên tục. Kịp thời triển khai, cụ thể hoá các chủ trương, quy định, kết luận của Đảng liên quan đến hoạt động của đảng bộ xã, phường, thị trấn, chi bộ ấp, khóm. Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên khu vực địa bàn dân cư. Thường xuyên cung cấp thông tin thời sự, chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, đảng bộ xã, phường, thị trấn được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên đạt trên 95%.

- Nâng cao sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn qua việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xác định nội dung đi vào thực chất, gắn việc học tập và thực hiện chuyên đề hàng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của chi bộ, đảng bộ và đảng viên. Nâng cao ý thức của đảng viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ

- Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Quy chế dân chủ cơ sở, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ. Có cơ chế hỗ trợ cán bộ ấp, khóm tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, đảng bộ, chi bộ theo chiều sâu, nội dung sinh hoạt phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ xã, phường, thị trấn. Tổ chức hình thức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú thiết thực, hiệu quả. Khắc phục triệt để tình trạng rập khuôn, máy móc, hình thức trong sinh hoạt, nề nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Chủ động tham mưu thành lập đảng bộ bộ phận khi cần thiết và thí điểm thành lập tổ đảng ở chi bộ ấp, khóm có đông đảng viên. Xây dựng chế độ dự sinh hoạt chi bộ khóm, ấp của cấp uỷ cấp huyện, xã, phường, thị trấn.

- Đổi mới phân công nhiệm vụ đảng viên, bảo đảm mỗi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh và sức khoẻ. Thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị. Thí điểm mô hình quản lý đảng viên đi làm việc xa nơi cư trú. Tăng cường các biện pháp quản lý, hỗ trợ đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Các cấp uỷ quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng và số lượng. Chú trọng quần chúng là gương điển hình trong các phong trào lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, khởi nghiệp, viên chức ngành giáo dục, y tế... để bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phát huy vai trò đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa bảo đảm yêu cầu

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở thật sự tiên phong, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Cấp uỷ phải thực hiện việc

tiếp dân định kỳ theo quy định, bảo đảm thời gian đi cơ sở, nắm thực tế, hỗ trợ kịp thời cho chi bộ ấp, khóm. Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ đảng viên năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên có cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực.

- Thực hiện có chất lượng và nghiêm túc công tác quy hoạch đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng. Hàng năm, 100% chi uỷ chi bộ ấp, khóm; đảng uỷ xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm theo hướng đa dạng hoá. Từng bước trẻ hoá đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ ấp, khóm. Phần đầu đến năm 2025, tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm không quá 40 tuổi đạt tỷ lệ 50%. Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, điều hành cho đội ngũ bí thư chi bộ ấp, khóm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Rà soát, điều chỉnh hợp lý chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm gắn với chuẩn hoá tiêu chuẩn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng uỷ xã, phường, thị trấn với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới.

- Thực hiện nghiêm quy chế của cấp uỷ về chế độ làm việc định kỳ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Tăng cường cơ chế định hướng, giao việc, đặt hàng và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, tiêu biểu; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ xem xét, kết nạp Đảng.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn

- Kịp thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm và kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục hạn chế. Kiên quyết xử lý đối với những hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đảng bộ xã, phường, thị trấn, đảng bộ huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ xã, phường, thị trấn.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Kết luận này đến chi bộ. Các ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương.

2. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận.

3. Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Kết luận, tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn.

4. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh lãnh đạo việc rà soát, điều chỉnh hợp lý chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm trình Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định.

5. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện. Định kỳ hàng năm, tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, đồng thời, chuẩn bị các nội dung sơ kết vào cuối năm 2022 và tổng kết vào giữa năm 2024. Tham mưu khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt kết quả tốt trong quá trình tổ chức thực hiện.

6. Giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tỉnh triển khai thực hiện Kết luận. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kết luận này phổ biến đến Chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (*báo cáo*),
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương,
- Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ Địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Các ban và cơ quan của Tỉnh uỷ,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh,
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PKT-XH + PTH (ĐT).

**T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ**

(Đã ký)

Lê Quốc Phong